

ĐẠI HỘI TIM MẠCH TOÀN QUỐC LẦN THỨ 14 (ĐÀ NẴNG, 11-14/10/2014)

ĐẤU MỐC HÙNG KHỞI TRONG SỰ PHÁT TRIỂN NGÀNH TIM MẠCH VIỆT NAM



Ban chấp hành mới của Hội Tim mạch Việt Nam nhiệm kỳ (2014 - 2018)

Trong các ngày từ 11 đến 14 tháng 10 vừa qua tại Trung tâm hội nghị Furama thành phố Đà Nẵng, Đại hội Tim mạch học Toàn quốc lần thứ 14 đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Hội nghị lần này đã thu hút gần 2.400 đại biểu là các chuyên gia, giáo sư, bác sỹ chuyên khoa tim mạch hàng đầu trong nước cùng các giáo sư, bác sỹ tim mạch các nước Mỹ, Pháp, Nhật, Trung Quốc, Singapore... Đây là sự kiện lớn nhất, được tổ chức mỗi 2 năm một lần, của Hội Tim mạch học Việt Nam.

Đại hội Tim mạch Toàn quốc lần thứ 14 với chủ đề chính “*Tim mạch trong thời đại mới: từ nghiên cứu tới cộng đồng*”, gồm nhiều phiên hội

thảo khoa học diễn ra song song, đem lại những góc nhìn nhiều chiều, những tiếp cận toàn diện dựa trên thực tiễn và thực chứng nhằm thu hẹp khoảng cách giữa các phát minh khoa học với thực tiễn. Thúc đẩy nhanh chóng việc áp dụng những kết quả nghiên cứu thành những cách thức điều trị mới trong thực hành lâm sàng cũng như những chính sách y tế phù hợp hay những biện pháp tiếp cận toàn diện và hiệu quả với cộng đồng trong lĩnh vực Tim mạch.

Hơn 900 bài báo cáo khoa học đã được trình bày trong 202 phiên họp khác nhau của Đại hội đã đề cập đến những bước phát triển và tiến bộ

mới nhất của chuyên ngành Tim mạch trong nước cũng như trên toàn thế giới. Đó là những tiến bộ vượt bậc về Tim mạch can thiệp với các kỹ thuật tiên tiến như thay hoặc sửa van tim qua da, đặt Stent Graft động mạch chủ, can thiệp sửa chữa các bất thường tim bẩm sinh, triệt đốt rung nhĩ qua đường ống thông... Đó là những tiến bộ không ngừng trong lĩnh vực phẫu thuật tim với mức độ xâm lấn ngày càng giảm thiểu như thay van tim hay bắc cầu nối chủ vành qua đường nội soi... Đó là những phát minh phong phú về các thuốc điều trị bệnh tim mạch.

Bên cạnh chương trình khoa học phong phú, trong khuôn khổ Đại hội Tim mạch lần thứ 14 cũng đã diễn ra nhiều hoạt động hướng tới cộng đồng hết sức ý nghĩa. Ngày 9/10/2014, Hội Tim mạch Việt Nam đã tổ chức chương trình khám từ thiện và phát thuốc miễn phí của dành cho hơn 400 đồng bào tộc thiểu số Cơ Tu ở xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng. Ngày 10/10, đã diễn ra buổi Họp báo và ra thông cáo báo chí về Đại hội với sự tham gia của hơn 30 tờ báo và hãng truyền thông. Đặc biệt, vào sáng sớm ngày 11/10, Hội Tim mạch Việt Nam kết hợp với UBND thành phố Đà Nẵng và sở Y tế Đà Nẵng tổ chức rất thành công chương trình “Đi bộ vì sức khỏe Trái tim Việt Nam” với hơn 1000 người tham dự mang đến những thông điệp hết sức ý nghĩa về sức khỏe cho người dân thành phố.

Một sự kiện rất quan trọng diễn ra trong lần Đại hội Tim mạch Toàn quốc lần thứ 14 là sự chuyển giao Ban Chấp hành và Lãnh đạo nhiệm kỳ mới của Hội Tim mạch học Việt Nam (nhiệm kỳ 2014 – 2018). Tiếp nối sự phát triển và lớn mạnh không ngừng của Hội, trong một không khí hết sức đoàn kết, thẳng thắn và cởi mở, Ban chấp hành mới của Hội Tim mạch học Việt Nam với 90 thành viên đã được bầu, đó là những gương mặt tiêu biểu cho ngành tim mạch nước nhà, tại tất cả các vùng miền, cũng như các lĩnh vực chuyên sâu của ngành. Ban chấp hành khóa mới cũng đã bầu ra Ban lãnh đạo của Hội trong nhiệm kỳ mới. Giáo sư tiến sỹ Phạm Gia Khải sẽ trở thành Chủ tịch Danh dự của Hội Tim mạch học Việt Nam, sau khi bàn giao cương vị Chủ tịch cho người kế nhiệm là Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Lâm Việt. Trong một không khí đoàn kết và cởi mở, Giáo sư Nguyễn Lâm Việt đã đánh giá rất cao những đóng góp không mệt mỏi của Giáo sư Phạm Gia Khải trong thời gian qua cho sự phát triển của Hội Tim mạch cũng như bày tỏ lòng biết ơn tới sự tin tưởng, tín nhiệm của toàn thể các ủy viên Ban chấp hành. Giáo sư Phạm Gia Khải đã bộc bạch những tâm huyết của mình trong thời gian làm người đứng đầu Hội Tim mạch và coi việc bàn giao cương vị như một cuộc chạy tiếp sức không ngừng và đầy hứng khởi trên con đường phát triển của Hội Tim mạch học Việt Nam.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA ĐẠI HỘI TIM MẠCH TOÀN QUỐC LẦN THỨ 14





Hội trường các phiên họp luôn chật kín các đại biểu tham dự



Sự chuyển giao đầy hứng khởi của Lãnh đạo Hội Tim mạch trong nhiệm kỳ mới